

THÔNG BÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ
Về việc chuẩn bị trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 20 của HĐND tỉnh

Thực hiện Văn bản số 303/HĐND ngày 03/7/2024 của HĐND tỉnh về việc chuẩn bị trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 20 của HĐND tỉnh; Văn bản số 3719/UBND-TH₆ ngày 01/7/2024 và Văn bản số 3817/UBND-TH₁ ngày 03/7/2024 của UBND tỉnh giao giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh khóa XVIII.

A. Trên cơ sở các nội dung HĐND tỉnh giao UBND tỉnh, Trưởng các phòng liên quan chủ động rà soát, nghiên cứu triển khai, phối hợp thực hiện các nội dung chất vấn kịp thời. Tập trung nghiên cứu, rà soát chuẩn bị trả lời các nội dung theo chỉ đạo của HĐND tỉnh.

Phân công chủ trì và phối hợp thực hiện chuẩn bị nội dung trả lời chất cụ thể cho các phòng như sau:

I. Nhiệm vụ Sở Tài chính được giao chủ trì

1. Phòng Ngân sách:

Chủ trì, phối hợp các phòng liên quan tập trung rà soát, nghiên cứu, đánh giá công tác giải ngân; làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất giải pháp trong thời gian tới đối với kết quả giải ngân một số chính sách theo Nghị quyết HĐND tỉnh đạt thấp (*Mục 1, phần I, Văn bản số 303/HĐND ngày 03/7/2024 của HĐN tỉnh*).

2. Phòng Giá Công sản và Tài chính doanh nghiệp:

Chủ trì phối hợp phòng NSHX tập trung rà soát, nghiên cứu, và đánh giá thực trạng, nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp trong thời gian tới đối với vấn đề giải quyết các trụ sở, tài sản công, nhất là tài sản dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, thôn, tổ dân phố đã được nêu tại nhiều diễn đàn và tại các kỳ họp trước nhưng vẫn chưa được giải quyết hiệu quả (*Mục 2, phần I, Văn bản số 303/HĐND ngày 03/7/2024 của HĐND tỉnh*).

3. Phòng Ngân sách huyện xã:

Rà soát, nghiên cứu chuẩn bị nội dung trả lời về chất vấn đối với nguồn kinh phí nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa được sử dụng như thế nào? Việc tập trung tích tụ ruộng đất cần nhiều nguồn lực, vậy có thể sử dụng nguồn kinh phí này để thực hiện được không? (*Mục 3, phần I, Văn bản số 303/HĐND ngày 03/7/2024 của HĐND tỉnh*).

II. Nhiệm vụ Sở Tài chính được giao phối hợp thực hiện

1. Phòng Tài chính đầu tư:

Phối hợp nghiên cứu và chuẩn bị nội dung trả lời đối với chất vấn:

- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết kết quả xử lý các dự án đầu tư có sử dụng đất chậm tiến độ kéo dài đến nay như thế nào; nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp thời gian tới (*Mục 1, phần II, Văn bản số 303/HĐND ngày 03/7/2024 của HĐND tỉnh*).

- Hợp tác xã Tân Tiên Phát được chấp thuận chủ trương đầu tư giai đoạn 2 tại Cụm công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên từ năm 2019, đến nay chưa trả tiền bồi thường đất cho các hộ dân bị ảnh hưởng, chưa triển khai thực hiện dự án. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết nguyên nhân, giải pháp xử lý (*Mục 3, phần II, Văn bản số 303/HĐND ngày 03/7/2024 của HĐND tỉnh*).

- Hiện nay, nhiều dự án trong quy hoạch nhưng không được thực hiện trong thời gian dài đã gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống Nhân dân trong vùng dự án. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết thực trạng, giải pháp trong thời gian tới (*Mục 5, phần III, Văn bản số 303/HĐND ngày 03/7/2024 của HĐND tỉnh*).

2. Phòng Ngân sách huyện xã:

Phối hợp nghiên cứu và chuẩn bị nội dung trả lời đối với chất vấn:

- Hoạt động của các hợp tác xã còn gặp nhiều khó khăn, hiệu quả thấp, trong đó có nguyên nhân do thực hiện chính sách hỗ trợ hợp tác xã theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh còn nhiều vướng mắc. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết giải pháp tháo gỡ khó khăn (*Mục 2, phần II, Văn bản số 303/HĐND ngày 03/7/2024 của HĐND tỉnh*).

- Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2024 - 2030. Tuy nhiên, để huy động nguồn lực hỗ trợ xây dựng mô hình đang gặp nhiều khó khăn do thiếu định mức kinh tế kỹ thuật. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết, để xây dựng các mô hình sản xuất hữu cơ đối hươu, lợn, bò, ong...thì dựa trên căn cứ nào để xây dựng mức hỗ trợ, giải pháp trong thời gian tới (*Mục 3, phần IV, Văn bản số 303/HĐND ngày 03/7/2024 của HĐND tỉnh*).

3. Giá Công sản và Tài chính doanh nghiệp:

- Phối hợp nghiên cứu và chuẩn bị nội dung trả lời đối với chất vấn:

+ Hiện nay, nhiều diện tích rừng bị thu hồi để triển khai các công trình dự án, trong đó có chi phí tiền trồng rừng thay thế. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết việc trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh được thực hiện như thế nào (*Mục 4, phần IV, Văn bản số 303/HĐND ngày 03/7/2024 của HĐND tỉnh*).

+ Trước thực trạng việc trồng, khai thác cây cao su ở một số địa bàn không hiệu quả nên một số cá nhân thuộc Công ty Cao su Hà Tĩnh tự ý bán hoặc cho người dân thuê sử dụng trồng các loại cây khác. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết trách nhiệm và giải pháp xử lý vấn đề này (*Mục 5, phần IV, Văn bản số 303/HĐND ngày 03/7/2024 của HĐND tỉnh*).

+ Việc xác định giá đất cụ thể tiến độ rất chậm, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của tỉnh (như Khu đô thị Bắc phố Châu, Hương Sơn; Khu đô thị Thị trấn Đức Thọ; Dự án nhà ở xã Tân Lâm Hương, Thạch Hà...). Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp trong thời gian tới (*Mục 1, phần V, Văn bản số 303/HĐND ngày 03/7/2024 của HĐND tỉnh*).

+ Hiện nay, việc định giá tài sản trên đất và phương án sử dụng đất của các sở, ngành và Trung tâm phát triển quỹ đất còn chậm, chưa hiệu quả. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết nguyên nhân và giải pháp thời gian tới (*Mục 2, phần V, Văn bản số 303/HĐND ngày 03/7/2024 của HĐND tỉnh*).

+ Việc chậm giải quyết 68 lô đất bị ảnh hưởng bởi Dự án quy hoạch Trường Đại học Hà Tĩnh và Dự án quy hoạch nút giao thông Quốc lộ 1A đã được Hội đồng nhân dân tỉnh chất vấn. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết tiến độ giải quyết đến nay như thế nào (*Mục 3, phần V, Văn bản số 303/HĐND ngày 03/7/2024 của HĐND tỉnh*).

+ Hiện các bãi rác, lò đốt rác ở các địa phương đang quá tải dẫn đến lượng rác tồn đọng nhiều, gây ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, việc triển khai đầu tư Nhà máy điện rác khó hoàn thành theo kế hoạch. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp trong thời gian tới (*Mục 4, phần V, Văn bản số 303/HĐND ngày 03/7/2024 của HĐND tỉnh*).

- Phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế và Trung tâm Tư vấn và dịch vụ tài chính nghiên cứu và chuẩn bị nội dung trả lời đối với chất vấn:

+ Nguồn mua sắm tập trung trang thiết bị dạy học theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn tỉnh đến nay chưa được thực hiện, dẫn đến thiếu trang thiết bị dạy học tại các nhà trường, ảnh hưởng lớn đến việc đổi mới phương pháp dạy học và nâng cao chất lượng giáo dục. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp trong thời gian tới (*phần VII, Văn bản số 303/HĐND ngày 03/7/2024 của HĐND tỉnh*).

+ Tình trạng thiếu thiết bị, vật tư y tế; máy móc, trang thiết bị của một số cơ sở khám chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh hư hỏng nhưng chưa được mua sắm, sửa chữa kịp thời, ảnh hưởng đến công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân; các trung tâm y tế cấp huyện sau thực hiện sáp nhập số công nợ còn lớn. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết nguyên nhân và giải pháp thời gian tới (*phần VIII, Văn bản số 303/HĐND ngày 03/7/2024 của HĐND tỉnh*).

4. Phòng Ngân sách:

Phối hợp nghiên cứu và chuẩn bị nội dung trả lời đối với chất vấn:

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết nguyên nhân việc chậm hướng dẫn bổ sung chức năng phát triển quỹ đất cho Ban quản lý dự án đầu tư cấp huyện, giải pháp thời gian tới (*Mục 5, phần V, Văn bản số 303/HĐND ngày 03/7/2024 của HĐND tỉnh*).

5. Phòng Hành chính sự nghiệp:

- Phối hợp nghiên cứu và chuẩn bị nội dung trả lời đối với chất vấn:

+ Đề án sắp xếp các Ban Quản lý di tích, Ban Quản lý các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh chậm được ban hành. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp thời gian tới (*Mục 1, phần VI, Văn bản số 303/HĐND ngày 03/7/2024 của HĐND tỉnh*).

+ Hà Tĩnh có nhiều tiềm năng về phát triển du lịch, tuy nhiên, hiện nay nguồn nhân lực làm du lịch còn thiếu và yếu; cơ sở hạ tầng thiếu đồng bộ, chưa thu hút được nhiều du khách đến tham quan và lưu trú. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết giải pháp trong thời gian tới (*Mục 4, phần VI, Văn bản số 303/HĐND ngày 03/7/2024 của HĐND tỉnh*).

+ Tình trạng lao động đào tạo nghề chưa đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp, việc làm người lao động thiếu bền vững; công tác quản lý nhà nước về đào tạo nghề chủ yếu là quản lý đầu vào, quá trình đào tạo, chưa quản lý và kiểm soát được đầu ra cũng như chất lượng trong quy trình đào tạo nghề. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết nguyên nhân và giải pháp trong thời gian tới (*phần IX, Văn bản số 303/HĐND ngày 03/7/2024 của HĐND tỉnh*).

- Phối hợp Phòng NSHX nghiên cứu và chuẩn bị nội dung trả lời đối với chất vấn: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết nguyên nhân chậm ban hành hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền công đức, tài trợ áp dụng tại di tích trên địa bàn theo quy định tại Thông tư số 04/2023/TT-BTC ngày 19/01/2023 của Bộ Tài chính về quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội; giải pháp trong thời gian tới (*Mục 2, phần VI, Văn bản số 303/HĐND ngày 03/7/2024 của HĐND tỉnh*).

B. Đề nghị các Đ/c Lãnh đạo Sở phụ trách lĩnh vực chỉ đạo các phòng chủ động triển khai thực hiện và phối hợp kịp thời với các đơn vị.

Yêu cầu Trưởng các phòng tập trung thực hiện các nhiệm vụ được phân công, đảm bảo tiến độ và chất lượng theo yêu cầu. Các phòng được giao chủ trì chịu trách nhiệm tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao gửi về phòng Ngân sách huyện xã **trước ngày 6/7/2024**. Giao phòng Ngân sách huyện xã, tổng hợp chung gửi về UBND tỉnh đối với các nhiệm vụ giao ở lĩnh vực tài chính trước ngày 08/7/2024. Chuẩn bị tất cả các nội dung liên quan đến đề nghị chất vấn báo cáo Ban Giám Đốc Sở **trong ngày 9/7/2024**./.

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc Sở;
- Trưởng các phòng NS, NSHX, GCS&TCĐI
TCĐT, HCSN;
- PGĐ phụ trách Trung tâm TV&DVTC.
- Lưu: VP, VT.

GIÁM ĐỐC

Trịnh Văn Ngọc

